

## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 9 ตุลาคม ๒๕๕๘

### เรื่อง

1. ทันสถานการณ์: ชาวไทยอากาศหนักต้องตรวจดีเอ็นเอ
2. เศรษฐกิจเกษตร: สินค้าเกษตรไทยในอาเซียน
3. เริ่มแล้วศึกแย่งน้ำผู้ว่าฯเข้าห้ามทัพ กองทัพรับมือภัยเผชิญหน้าฝนหนัก
4. รมว.เกษตรฯ เร่งรัด ส.ป.ก รีบทำงาน
5. Prayut calls for water plan
6. 'ให้หนาน'ถก'ฉัตรชัย'แผนรับมือบขยวันนี้
7. ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: มอบนโยบาย
8. คอลัมน์ ข่าวสั้น: ชลบุรีเตรียมรับมือภัยแล้ง
9. เกษตรฯโทรโข่ง: รัฐคงไม่ใจดำ
10. NEWS ข่าวสั้น: ปลัดใหม่พิตจัดเดินสายตรวจโครงการช่วยภัยแล้ง
11. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: นวัตกรรมยานคตึบู้ย
12. ส่งมอบ'เจ้าไก่'ค่าตัว4ล้าน

### หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์  
เดลินิวส์  
ไทยโพสต์  
เดลินิวส์  
เดอะเนชั่น  
กรุงเทพธุรกิจ  
มติชน  
สยามรัฐ  
บางกอกทูเดย์  
ผู้จัดการรายวัน  
ไทยรัฐ  
พิมพ์ไทย

\*\*\*\*\*

## ทันสถานการณ์ |

### ชาวไทยอาการหนักต้องตรวจดีเอ็นเอ

นายสุรพงษ์ เจียสกุล รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาวิจัยห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่สำคัญ พบว่าโซ่อุปทานข้าวหลังสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวความต้องการเมล็ดพันธุ์ลดลงมาก ทำให้เมล็ดพันธุ์ค้างสต็อก เกษตรกรนิยมเก็บเมล็ดพันธุ์เองเพื่อลดต้นทุน ทำให้เกิดปัญหาข้าวพันธุ์อื่นปนในข้าวหอมมะลิตั้งแต่ระดับต้นน้ำ ลูกค้าต่างประเทศบางรายจึงให้ตรวจดีเอ็นเอข้าว เพื่อรับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งเป็นภาวะที่เพิ่มขึ้น แม้ลูกค้าต่างประเทศมีความต้องการข้าวคุณภาพจำนวนมาก แต่มีผลผลิตไม่เพียงพอ ไม่สามารถเจาะกลุ่มลูกค้ารักสุขภาพได้ ต้องกลับไปขายให้กับโรงสีเดิมราคาต่ำ



## สินค้าเกษตรไทยในอาเซียน

นายคณิต ลิขิตวิทย์ รองเลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร.ภูมิศักดิ์ ราชศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยร่วมกันว่า

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ได้ทำการศึกษาศักยภาพและการบริหารจัดการการค้าสินค้าเกษตรไทยในอาเซียน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเบื้องต้นพบว่า ในปี 2558 (ม.ค.-ก.ค.) สินค้าเกษตรไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้ารวม 202,188 ล้านบาท เป็นมูลค่าการส่งออก 150,683 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 51,506 ล้านบาท ได้ดุลการค้า 99,177 ล้านบาท มีอัตราการเจริญเติบโตที่ร้อยละ 0.52

สินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกไปอาเซียน ได้แก่ ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ยางพารา ผลไม้ จำพวก ลำไยสด ทุเรียนสด มะม่วง เป็นต้น สินค้านำเข้าได้แก่ ริงกนางแอ่น น้ำมันปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม มะพร้าวฝอยและน้ำมันมะพร้าว โกโก้ ปลาและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ติดตามฯ ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ศึกษาศักยภาพสินค้าเกษตรระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ทราบศักยภาพ โอกาสและอุปสรรค การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศไทย เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าสินค้าเกษตรผ่านแดน โดยศึกษาเส้นทางการขนส่งและการบริหาร



จัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ จากด่านชายแดนไทยผ่านไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา ลินส์สุดที่ประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่า นอกจากการค้ากับประเทศภายในอาเซียนด้วยกันเองแล้ว ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการส่งออกในสินค้าผลไม้ของไทย โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของไทย ในแต่ละปีไทยส่งผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่นดิน

ใหญ่มากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณผลไม้ที่ไทยส่งไปขายทั่วโลก โดยมีมณฑลกว่างตุง (ภาคใต้) และนครเซี่ยงไฮ้ (ภาคตะวันออก) เป็นท่าเรือและตลาดหลักที่นำเข้าและขายส่งผลไม้ไทยเพื่อกระจายไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งปัจจุบัน นอกจากการขนส่งทางเรือไปยังกว่างตุงและเซี่ยงไฮ้แล้ว มีเส้นทางที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือไปยังนครคุนหมิงของจีนและเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปยังมณฑลกว่างซีของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่านลาวและเวียดนาม เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พ่อค้าไทยใช้ส่งผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

เส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจากประเทศไทยที่สามารถขนส่งไปยังตลาดอาเซียนและตลาดคู่ค้าที่สำคัญ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เส้นทาง R3A อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึง นครคุนหมิง ประเทศจีน เส้นทาง Southern



Corridor อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ผ่านพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ถึงท่าเรือ วุงเตา ประเทศเวียดนาม เส้นทาง R9 จ.มุกดาหาร ผ่าน สะหวันนะเขต ลาวบาว ประเทศลาว ผ่าน วินห์ ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึง ผิงเสียง นครกวางโจว ประเทศจีน บริเวณชายแดนลาว-เวียดนาม และเส้นทาง Southern Coastal Corridor ซึ่งเส้นทางนี้จะสามารถเชื่อมโยงไทย กัมพูชา และเวียดนาม แต่จุดหมายปลายทางการขนส่งสินค้าโดยใช้ช่องทางนี้อยู่ที่บริเวณเกาะกง และจังหวัดพระสีหนุเท่านั้น

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า เส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจากประเทศไทย สามารถนำสินค้าเกษตรไปสู่ต่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการขนส่ง นอกเหนือจากการขนส่งทางเรือที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งนี่คือโอกาสในการขยายตลาดของสินค้าเกษตรไทยในอาเซียน.

# เริ่มแล้วศึกแย่งน้ำ ผู้ว่าฯเข้าห้ามทัพ

■ กองทัพรับมือภัยเผชิญหน้าฝนหนัก

## ทัพบกสั่งรับมือฝนหนักช่วงนี้

กรม.อนุวัติ8มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเจอภัยแล้ง

กองทัพบกสั่งกำลังพร้อมช่วยเหลือประชาชนเพราะ  
จะมีฝนหนัก 9-12 ต.ค.ขณะที่ภัยแล้งเริ่มวิกฤติในหลาย  
พื้นที่ พิจิตรชวานา 2 อำเภอเปิด  
ศึกแย่งน้ำ ผู้ว่าฯ เข้าห้ามทัพ

หน้า 3

ไทยโพสต์ ● กองทัพบกสั่งกำลังพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนถล่มมาตกหนักในภาคเหนือ อีสาน และภาคกลางตอนบน อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ด้านสถานการณ์ภัยแล้งยังรุนแรง กรม.อนุวัติ 8 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ย้ำผู้ว่าฯ เร่งทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบ พิจิตร ชวานา 2 อำเภอเปิดศึกแย่งน้ำ ผู้ว่าฯ เข้าระงับเหตุไว้ทัน

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกชุก และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้ และประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ 9 ต.ค. ส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝน



นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผวจ.พิจิตร เข้าไกลเกลี่ยปัญหาแย่งน้ำ

หนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 9-10 ต.ค.2558 ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 10-11 ต.ค.2558 จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้ง

ปริมาณฝนที่ตกลงมาได้ด้วย

ที่กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนิน พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงวันที่ 9-12 ต.ค.58 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมตอนล่างของประเทศจีน ในขณะที่ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขณะนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้แจ้งเตือนให้ทุกกองทัพภาค เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและกำลังพล เพื่อรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ ทั้งการส่งชุดเจ้าหน้าที่ออกแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ การตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือน การช่วยขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงไปในที่ปลอดภัย ที่สำคัญคือการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วม

หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานหน่วยทหารของกองทัพบกใกล้เคียงหรือโทร.ขอความช่วยเหลือได้ตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 1.พื้นที่ภาคกลาง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 1 โทร.0-2281-5443 2.พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 โทร.0-4424-5946, 0-4424-8948 3.พื้นที่ภาคเหนือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 โทร.0-5524-2859, 0-5525-8100 4.พื้นที่ภาคใต้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 โทร.0-7538-3417, 0-7538-3405

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเดินทางมาเป็นประธานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ถึงสถานการณ์น้ำและแนวโน้มวิกฤติปัญหาภัยแล้งปี 2558-2559 ว่า ภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ตามลุ่มน้ำ แต่หมายถึงทั่วประเทศ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบใน 8 มาตรการช่วยเหลือ โดยได้เริ่มพูดคุยสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ว่าฯ โดยจะตั้งทีมลงไปชี้แจงถึง 8 มาตรการช่วยเหลือ

“ผมได้ขอความร่วมมือจากผู้ว่าฯ ใน 8 มาตรการ อีกเรื่องที่เป็นมาตรการที่ 4 แผนงานโครงการของชุมชน เราจะรวบรวมความต้องการของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ประชาชนมีความต้องการอย่างไร และทางกระทรวงมหาดไทยจะมีการประชุมผู้ว่าฯ ในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งวันที่ 13 ต.ค.นี้ ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เน้นย้ำขอให้ผู้ว่าฯ มาด้วยตนเองทุกคน เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพื่อกำหนดแนวทางทั้งหมดให้เกิดความรวดเร็ว ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เรื่องนี้เรามีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ต้องการให้แล้วเสร็จใน 30 วัน เพื่อรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร รัฐบาลจะได้แก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง” รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติ ครม.ที่เห็นชอบกรอบมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 8 มาตรการ มี 25 กิจกรรม ประกอบด้วย

- 1.มาตรการการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
- 2.มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน
- 3.มาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ในการ

จ้างแรงงานชลประทาน หรือการจ้างงานเร่งด่วน และการพัฒนาทักษะฝีมือ 4.มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 5.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยให้ทุกส่วนราชการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด 6.มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติการปฏิบัติการฝนหลวง การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 7.มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 8.มาตรการสนับสนุนอื่นๆ อาทิ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

แผนสินเชื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน พิจิตร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมนี้ ขาวนาใน ต.วังหลุม ต.หนองพะยอม ต.ทุ่งโพธิ์ และ ต.ดงตะขบ ของ อ.ตะพานหิน เดินทางไปร่วมตัวกันที่บริเวณประตูระบายน้ำ คลองวังแดงเหนือ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอทับคล้อ เปิดประตูระบายน้ำในลำคลองดังกล่าว เนื่องจากนาข้าวเกือบ 1 แสนไร่ ในพื้นที่ 4 ตำบลของ อ.ตะพานหิน กำลังประสบปัญหาข้าวขาดแคลนน้ำยืนต้นแห้งตาย แต่ขาวนาในเขต อ.ทับคล้อ กลับเปิดประตูน้ำไม่ให้น้ำไหลไปในเขต อ.ตะพานหิน จึงทำให้ขาวนาทั้ง 2 กลุ่มเกิดการปะทะคารมเปิดศึกแย่งน้ำทำนา เหตุการณ์ทำท่าบานปลาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการรายงานสถานการณ์ไปตามลำดับขั้น ต่อมา นางฉัตรพร ราษฎร์วชิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เดินทางไปเจรจาจนขาวนาฝ่ายอำเภอทับคล้อยินยอมเปิดประตูระบายน้ำให้ขาวนาตะพานหิน 48 ชั่วโมง ทั้งสองฝ่ายพอใจและแยกย้ายกันกลับ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้สั่งกำชับนายอำเภอทับคล้อเร่งทำแผนบริหารจัดการน้ำตลอดช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำอีกเป็นครั้งที่สอง.

## รมว.เกษตรฯ เร่งรัด ส.ป.ก.รีบทำงาน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี และเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีนโยบายให้ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย สำคัญ ภายหลังตรวจติดตาม และมอบนโยบายให้ “วันนี้ต้องมาทบทวนการทำงานไม่ให้ แก่ผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวง ถ้าช้าเร่งช่วยเหลือให้ทันท่วงทีทำกินให้เกษตรกร เกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดิน และต้องรวดเร็ว” พลเอกฉัตรชัย กล่าว เพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) เมื่อวันก่อนว่า สำหรับความคืบหน้าการเตรียมการ ส.ป.ก.จะต้องเร่งรัดดำเนินการขึ้น ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง ทะเบียนเกษตรกรไร่นาทำกินให้ถูกต้องทั่ว ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะมีปัญหา ทั่วประเทศ โดยพิจารณาว่ามีจำนวนกี่ราย อยู่ น้ำขาดแคลนในกลุ่มเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่ ในพื้นที่ใดบ้างให้เกิดความชัดเจน และ กลอง มีน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอทำการเกษตร และต้องบริหารจัดการเพื่อการอุปโภค- ผลิต ในเรื่องเกษตรกรไม่ได้รับความเป็น บริโภค และรักษาระบบนิเวศไปได้อย่างน้อย ธรรมในเรื่องของการจัดสรรที่ดินทำกิน สิ้นเดือน เม.ย. 59 จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน จะนั้นต้องทำงานเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากที่สุด ปกติ.

# Prayut calls for water plan

## ARMED FORCES MOBILISED TO AID VICTIMS OF LOOMING STORMS

THE NATION

PRIME MINISTER Prayut Chan-o-cha yesterday said he had instructed officials from the Water Resources Board to brainstorm for ideas to tackle the ongoing drought, such as possibly creating a reserve of underground water or turning seawater into fresh water.

"I'm not sure if we will have to resort to mining water in future," he said. "Or we might have to find people to invest in digging for underground water to keep in reserve or even storing seawater just like other countries to turn it into freshwater in 30-50 years."

The Water Resources Board will brainstorm ideas to implement in case there is no rainfall, he said.

The government will try to create sustainability in water management, which could be picked up by the next government.

Meanwhile, Agriculture and Cooperatives Minister Chatchai Sarikulya yesterday went to the Interior Ministry to conduct a videoconference with provincial governors from around the country to discuss the drought crisis.

He assigned them to explain to local residents that the drought would affect a lot more of the country than just the areas near the Chao Phraya and Mae Klong river basins.

He urged them to implement the eight measures that were recently approved by the Cabinet to aid drought-affected farmers.

Those measures are to teach farmers about production costs and support production; slow down or extend the loan-repayment period for farmers; job-creation measures for farmers; get farmers to propose drought projects in local areas; increase the effectiveness of water

usage and encourage water-saving campaigns by state offices; implement projects to increase the amount of water in dams and reservoirs and conduct rainmaking operations; apply health and safety measures to improve farmers' living conditions and other assisting measures.

Chatchai instructed the governors to talk with affected residents about the measures and set up provincial centres linked to his ministry to report updates, identify the impacts of the drought and cater to people's needs.

He also told the governors to speak to farmers and get proposals from them on tackling drought in local areas, which was part of the eight measures.

After the videoconference, Ubon Ratchathani Governor Somsak Jangtrakul said he had instructed relevant agencies to survey the amount of water available for farming, industries and commercial use, as well as tap-water-making activities to ensure effective water-management planning.

"One of the measures in Ubon Ratchathani was to retain as much water passing through the province as possible so the soil remains moist.

"Once we get all the information on water use and available amounts of water, we might need to close Pak Mul Dam to save water for use throughout next year," he said.

In related news, the Royal Thai Armed Forces' public disaster mitigation centre yesterday urged all Army regions to prepare to aid flood-hit people in the upper provinces of Thailand between today and Monday as storms loom.

# 'ไต้หวัน'ถูก'ฉัตรชัย' แผนรับมืออย่างวันนี้

**บิบบายค่าปรับรอบแรก  
22ต.ค.นี้ แลกรับมืออย่าง**

**"ไต้หวัน"ขอปิดห้องเจรจา"ฉัตรชัย"วันนี้**  
แผนการรับมืออย่างพารา 1.85 แสนตัน หลังยึดเยื่อ  
มานาน สร้างความเสียหายให้รัฐกว่าหมื่นล้าน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันนี้  
(9 ต.ค.) ทางบริษัท ไทหนาน รับเบอร์กรุ๊ป (สิงคโปร์)  
ตีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ไช  
น่า ไทหนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด จะขอ  
เข้าเจรจาเกี่ยวกับแผนการส่งมอบยางพาราอีกครั้ง  
เป็นการส่วนตัว หลังจากการเจรจาเมื่อวันที่ 29 ก.ย.  
ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้ไปทำแผนรับมืออย่างพาราที่  
เหลือ 1.85 แสนตัน ตามสัญญาซื้อขาย 2.08 แสนตัน  
ในราคาที่ตกลงซื้อขายยางคุณภาพดีที่ราคา  
กิโลกรัมละ 63 บาท โดย บริษัท ไชน่า ไทหนานฯ  
ได้ยื่นแอลซีที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อรับ  
มอบยางพาราอีก 10,000 ตัน เพื่อขอรับมือ  
อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การส่งมอบยางพาราให้กับ บริษัท  
ไชน่า ไทหนานฯ ทางกระทรวงเกษตรฯและ  
การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ได้หารือกัน หลัง  
ได้รับหนังสือยืนยันว่าจะรับมืออย่างพาราตาม  
สภาพ จากคู่สัญญา บริษัท ไชน่า ไทหนานฯ  
สรุปว่า ตามสัญญาที่สิ้นสุดเมื่อ 21 ก.ย.2558  
หากบริษัท ไชน่า ไทหนานฯต้องการรับมือ  
อย่างพาราต่อเนื่อง ต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินสด  
ในรอบแรกคือวันที่ 22 ต.ค.นี้ วงเงิน 41 ล้านบาท  
ก่อน หากยังไม่จ่ายก็จะรับมืออย่างต่อเนื่อง  
ไปตามสัญญาเดิมไม่ได้

"สต็อก 1.85 แสนตัน ขณะนี้เสื่อมคุณภาพ  
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจครั้งก่อนยาง  
คุณภาพดีมีประมาณ 30% แต่เวลาส่งมอบยาง  
เนิ่นนานออกไป ส่งผลให้คุณภาพยางพาราลดลง  
ต่อเนื่อง ขณะนี้มิยางคุณภาพดีไม่ถึง 15%  
ที่ผ่านมาความเสียหายส่งผลให้ยางพาราล็อตนี้  
รัฐบาลขาดทุนประมาณ 8,000-10,000 ล้านบาท  
หากปล่อยให้เนิ่นนานอาจเสียหายมากกว่า  
10,000 ล้านบาท ดังนั้นวันนี้ผมต้องขอความ

ชัดเจนและกำหนดเวลาที่แน่นอน ที่บริษัทไชน่า  
ไทหนานฯ จะรับยางพาราไปและจ่ายเงินไปให้  
หมด แต่ระยะสั้นๆต้องจ่ายค่าปรับก่อนที่ผ่านมา  
การวางแอลซีเพื่อรับมืออย่างพารา ได้จ่ายเงิน  
ส่วนเกินไว้ประมาณ 93 ล้านบาท จึงจะมีการ  
เจรจาเพื่อหักเงินส่วนเกินนี้เพื่อเป็นค่าปรับเลย  
ซึ่งต้องแจ้งทาง บริษัท ไชน่า ไทหนานฯก่อน"  
พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้ยางเสื่อมคุณภาพ แต่ยัง  
ใช้ได้อยู่ จึงจะต้องประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น  
จากกรณีนี้ที่ บริษัทไชน่า ไทหนานฯ ไม่รับมอบ  
ยางพารา จนทำให้เกิดความเสียหายกับไทย  
และเงินภาษี แต่ยางพารา ณ ปัจจุบันราคาเฉลี่ย  
อยู่ที่ประมาณ 41-42 บาทต่อกิโลกรัม แม้จะ  
หักค่าเสื่อมแล้ว มีความเสียหายเกิดขึ้นกับ  
ราคายางพารา เมื่อสัญญาซื้อขายยางพารา  
กำหนดไว้ที่ 63 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้ได้ประเมิน  
แล้วว่า หากมีการหักค่าเสื่อมของยางพารา  
ราคาที่จะขายได้ก็สูงกว่าราคาตลาดแน่นอน

สำหรับบริษัท ไชน่า ไทหนานฯ ซึ่งเป็น  
คู่สัญญากับองค์การสวนยาง(อ.ส.ย.) กรณีการ  
รับซื้อขายในสต็อกของรัฐบาล 2.08 แสนตัน  
ซึ่งได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ก.ย.  
ที่ผ่านมา แต่บริษัทรับมืออย่างได้เพียง 1.9 หมื่นตัน  
ทำให้เหลือยางที่ยังไม่สามารถส่งมอบขณะนี้  
จำนวน 1.85 แสนตัน ซึ่งบริษัทไชน่า ไทหนานฯ  
ยืนยันจะรับมืออย่างพาราตามสัญญา ที่ผ่านมามี  
ความเข้าใจเรื่องของคุณภาพยางและการส่ง  
มอบไม่ตรงกัน

ดังนั้นจึงให้ บริษัท ไชน่า ไทหนานฯ ได้ขอ  
กลับไปทำแผนการรับมืออย่างพาราตาม  
สัญญาและกลับมาหารืออีกครั้งวันนี้ (9 ต.ค.)  
บริษัท ไชน่า ไทหนานฯต้องมีกรอบเวลาการ  
ขนย้ายยางจากโกดังตามสัญญาที่ตกลงกันได้  
ให้ชัดเจน

นอกจากสัญญาซื้อขายยางในสต็อกรัฐบาลปี  
2551-52 แล้ว ตามสัญญาแนบท้ายที่บริษัท ไชน่า  
ไทหนานฯต้องซื้อขายจากอ.ส.ย.อีก 2 แสนตัน  
สิ้นสุดสัญญาเดือนมี.ค.2559 ในราคาเอฟโอบี+1  
ซึ่งยางในสัญญาแนบท้ายนี้ได้มีการรับมอบ  
ไปแล้ว 5,000 ตัน ยางตามสัญญาแนบท้ายนี้ไชน่า  
มีปัญหาในการส่งมอบเพราะเป็นยางใหม่



# มติชน

Matchon  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/การเงิน

วันที่: ศุกร์ 9 ตุลาคม 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13725

Col.Inch: 12.84

Ad Value: 19,902

หน้า: 9(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 59,706

คลิก: ๑๗,๑๗๗

ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: มอบนโยบาย



มอบนโยบาย - พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รวบรวม.เกษตรและสหกรณ์  
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของ ส.ป.ก.และ ส.ป.กษ. พร้อมมอบ  
นโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด โดยมี สรรเสริญ  
อัจฉุฒมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. ต้อนรับ ณ ห้องประชุมไชยรงค์ ชูชาติ



## ข่าวสั้น

### ■ ชลบุรีเตรียมรับมือภัยแล้ง

ชลบุรี : เมื่อวันที่ 8 ต.ค.58 ที่ห้องประชุมพระพิธโกโคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผวจ.ชลบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงให้แต่ละจังหวัดได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำ และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558 และ 2559 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมในการประชุม โดยได้แจ้งถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญในการผลิตน้ำประปาของจังหวัด ลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงจะมีฝนตกลงบ้าง แต่ปริมาณน้ำก็ไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และตระหนักถึงภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต



อาชีพกสิกรรมเป็นอาชีพที่น่าสนใจ ถ้าหากเลือก  
ได้คงไม่มีใครอยากเป็นเกษตรกรสักเท่าไร เนื่องจากมี  
ความเสี่ยงสูง

นอกจากลำบาก เหน็ดเหนื่อย เหงื่อไหลไคลย้อยแล้ว  
การทำเกษตรกรรมต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติ ฝนตกน้ำท่วม  
มากก็ไม่ได้ แล้งจัดก็ทำให้พืชผลเสียหายหรือผลผลิตไม่  
ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย กำหนดราคาเองก็ไม่ได้ ขึ้นกับกลไก  
ตลาดเป็นสำคัญ

เรื่องอำนาจต่อรองไม่ต้องพูดถึง ไม่มีทางเลยที่กลุ่ม  
เกษตรกรจะได้เข้าถึงทำเนียบรัฐบาล ไปเสนอนั้นเสนอ  
นี่ต่อนายกรัฐมนตรีได้

ผิดกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะพ่อค้า นายทุน ซึ่งมีการ  
รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น เข้มแข็ง มีอำนาจต่อรองสูง  
ไม่ว่าจะเป็นสมาคมธนาคาร สมาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
เป็นต้น เมื่อเศรษฐกิจมีปัญหา กระทบต่อธุรกิจการค้า กลุ่ม

คนเหล่านี้ก็จะวิ่งเข้าหาศูนย์อำนาจได้ทันที  
นอกจากนั้นยังส่งตัวแทนเข้าไปนั่งในฝ่ายบริหารบ้าง  
นิติบัญญัติบ้างรวมทั้งเป็นกรรมการของหน่วยงานรัฐ

เมื่อเสียงดังและกำปั้นใหญ่จึงทำให้ข้อเสนอต่างๆ ได้  
รับการรับฟัง ผิดกับเกษตรกร ชาวนานอกจากเสียงไม่ดัง  
แล้วยังถูกดูถูกดูแคลนจากกลุ่มคนในสังคมบางกลุ่มด้วย  
ดังนั้น ปัญหาของเกษตรกรจึงต้องอาศัยรัฐบาลและเจ้า  
หน้าที่รัฐที่จะต้องเข้าไปแก้ไขให้ความช่วยเหลือ บรรเทา  
ความเดือดร้อนของเกษตรกรและการช่วยเหลือนั้นต้อง  
เตรียมการแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วจึงวิ่งกันหาชีวิต

เหมือนกับที่ขณะนี้ ก็เป็นที่ค่อนข้างแน่นอนว่าหลังจาก  
หมดฤดูฝนปีนี้แล้วจะเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง เนื่องจาก  
ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักๆ มีค่อนข้างน้อย จึงต้องเตรียม  
การรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ  
เผยว่าปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของ  
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย  
บำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขณะนี้มีปริมาณน้ำใช้รวม  
กันประมาณ 2,684 ล้าน ลบ.ม.

ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อย เนื่องจากต้องสำรองไว้ใช้  
เพื่อการบริโภคอุปโภคในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่ ต.ค. 2558-  
พ.ค. 2559

อย่างไรก็ดี แม้ขณะนี้รัฐยังไม่ได้มีมาตรการที่เข้มข้นใดๆ  
ออกมาเพื่อห้ามไม่ให้ชาวนาท่านาปรัง แต่เชื่อว่าอีกไม่นาน  
คงออกมาเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ขาดแคลนน้ำรุนแรงเหมือน  
กับปีที่แล้วที่ประกาศให้พื้นที่ 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
และลุ่มน้ำแม่กลองเป็นพื้นที่ภัยแล้งและห้ามชาวนาใน 26  
จังหวัดท่านาปรัง พร้อมกับใช้เงิน 1,000 กว่าล้านบาทหา  
อาชีพเสริมให้ชาวนา

แต่ถ้าปีนี้ไม่มีงบให้ ต้องตำหนิรัฐบาลนั้นแหละใจดำ  
เกินไป ■



ข่าวสั้น

## ปลัดใหม่พีตจัดเดินสายตรวจโครงการช่วยภัยแล้ง

นาย  
ธีรภัทร ประยูร-  
สิทธิ ปลัด  
กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์  
ตรวจเยี่ยม  
กิจกรรมการ  
ขยายระบบท่อ  
ส่งน้ำเพื่อ  
ผลผลิตทางการ  
เกษตร ต.บ้าน  
ไต้ อ.พระยี่น



จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องระบบน้ำในการทำการเกษตรของชุมชนได้ตรงความต้องการเป็นอย่างดี โดยมีนายไอฟาร์ พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

## ชาวสีน้ำตาลทั่วโลก

● **หนีสืบพยานคดีปู้ย** : ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วันที่ 8 ต.ค. องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน นัดตรวจพยานหลักฐานคดีที่นายตระกูล วินิจนัยภาค ขณะดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ฟ้องนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ อดีต รมว. เกษตรและสหกรณ์ และนายวิทยา เทียนทอง อดีต เลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นจำเลยที่ 1-2 ข้อหาปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิด (ฮั้วประมูล) พ.ศ. 2542 กรณีวันที่ 17 ก.พ.44-20 ก.ย.45 จำเลยร่วมกันทุจริตจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ปลอม 1.31 แสนตัน วงเงิน 367 ล้านบาท ที่นำไปช่วยเหลือเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยอัยการสูงสุดแถลงศาลขอนำพยานเข้าไต่สวน 8 ปาก ใช้เวลา 3 นัด ส่วนจำเลยทั้ง 2 ขอนำพยานเข้าไต่สวน 9 ปาก ใช้เวลา 6 นัด ศาลนัดไต่สวนพยานโจทก์นัดแรกวันที่ 18 ต.ค. 58 เวลา 09.30 น. และกำหนดไต่สวนพยานจำเลยนัดสุดท้ายในวันที่ 25 มี.ค. 59 เวลา 09.30 น.

## ส่งมอบ'เจ้าไก่ไก่'ค่าตัว4ล้าน

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา แอ๊ด คาราบาวี ยืนยง โอภากุล นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทย ร่วมเป็นสักขีพยานส่งมอบไก่ชนไทย ชื่อ "เจ้าไก่ไก่" ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จาก จักริน ฟาร์ม สู่ ชุ่มหนุ่มโรงหมี่-ภานุเจริญฟาร์ม ด้วยค่าตัว 4 ล้านบาท ณ สนามกีฬาไก่ชนเทิดไท่ เมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยมีนายสุนทร จารุมนต์ ผู้บริหารสนามกีฬาไก่ชนเทิดไท่ ร่วมด้วย

นายสุนทร กล่าวว่า "สำหรับเจ้าไก่ไก่ นั้นถือว่าเป็นไก่ชน ชั้นยอดของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ซึ่งขณะมาหลายสนามยังไม่เคยแพ้ใคร โดยนักล่าสุดซิงเงินรางวัล 2 ล้าน เจ้าไก่ไก่ ก็ชนะได้ไม่ยาก ทำให้ทาง ชุ่มหนุ่มโรงหมี่-ภานุเจริญฟาร์ม ก็ต้องการเจ้าไก่ไก่ ไปเป็นพ่อพันธุ์ให้เพื่อที่พัฒนาสายพันธุ์กีฬาไก่ชนไทยให้ให้แข็งแกร่งมากขึ้น"